

จิตพิญ์ปูนหดตัวต่อเนื่องไตรมาสที่ 4

รอยเตอร์—เศรษฐกิจของญี่ปุ่นหดตัวอีกเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ตามข้อมูลอัตราการผลิตไตรมาสแรกกึ่งปีของปีงบประมาณซึ่งทางการเผยแพร่เมื่อวานนี้(3) จากตัวเลขดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มแรงบีบคั้นให้โตเกียวต้องเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพื่อประคับประคองหยุดยั้งการไหลรอด

ทบวงวางแผนเศรษฐกิจของญี่ปุ่น(อียูเอ) แจ้งว่า ผู้บริโภคซึ่งหันเหจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจจึงยังคงไม่ยอมใช้จ่าย ขณะที่บริษัทต่าง ๆ กีดการลงทุนในโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ลง โดยเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากการทุ่มเทใช้จ่ายอย่างมหาศาลของรัฐบาล และจากการส่งออกเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้เองผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ในรอบไตรมาส 3 ปีนี้ภายหลังปรับตัวเลขเงินเฟ้อแล้ว จึงมีอัตราติดลบ 0.7% หรือหากคิดเป็นอัตราต่อปีก็จะลดลงไป 2.6% นับเป็นการติดลบต่อเนื่องของเศรษฐกิจครั้งยาวนานที่สุด ตั้งแต่ที่รัฐบาลเริ่มรวบรวมคำนวณตัวเลขด้วยวิธีการที่ใช้ในมาจจุบันเมื่อปี 1955

ฮาชิชิ ซาคายิบะ รัฐมนตรีอียูเอ พยายามกล่าวปลอบใจว่า "มีสัญญาณบางประการถึงผลในทางบวกจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนเมษายน ทว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วยังคงหนักหนาสาหัส"

"ผมมีความรู้สึกที่ว่าการหดตัวกำลังจะหยุดแล้ว" ซาคายิบะบอกกับที่ประชุมแถลงข่าว "เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่ามันมาถึงจุดก้นเหวแล้วและกำลังจะ

กระตือรือร้น แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันกำลังคืนคลานไปตามก้นเหว"

โตชิโอะ มิกิ สมาชิกผู้หนึ่งของคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น(บีโอเจ) ซึ่งให้ความเห็นภายหลังการประกาศตัวเลขของอียูเอ ก็พูดในทำนองเดียวกัน

ทว่าพวกเขาเห็นว่าบีโอเจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนอื่น ๆ ตลอดจนนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนหลายคน กลับมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยหนักหน่วงที่สุดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ของญี่ปุ่นนี้สิ้นสุดลงแล้ว

ซาคายิบะ รัฐมนตรีอียูเอก็ยอมรับว่า การคาดหมายของทบวงที่ว่าในรอบปีงบประมาณนี้ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีหน้า จีดีพีจะหดตัวในราว 1.8% นั้นถึงขณะนี้คงต้องบอกว่า "ยาก" ที่จะทำให้ได้แล้ว นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในรอบปีงบประมาณนี้ น่าจะลดลงไปติดลบเกือบ 2.5% ที่เดียว

นายกรัฐมนตรี โทชิ โอบุชิ ซึ่งรัฐบาลของเขาเพิ่งประกาศในเดือนที่แล้วถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับล่าสุดและมีขนาดมหึมาที่สุดเกือบ 24 ล้านล้านเยน ได้ให้สัญญาไว้ว่า จะผลักดันเศรษฐกิจให้มีอัตราเป็นบวก" อย่างชัดเจนในครึ่งปีงบประมาณหน้า อีกทั้งยืนยันว่าประเทศจะต้องอยู่ในเส้นทางแห่งการฟื้นตัวอย่างมั่นคงภายใน 1-2 ปี

แผนการฉบับล่าสุดดังกล่าว นับเป็นฉบับที่ 8 ของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา และเท่ากับมีการตั้งงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเป็นจำนวนกว่า 100 ล้านล้านเยน

กระนั้นก็ตาม นักเศรษฐ-

ศาสตร์หลายคนตั้งเช่น มาโมะ ยามาซากิ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่ง ปรีบีลี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ มองว่า ยังคงมีความเสี่ยงอยู่มากว่าหากในครึ่งปีงบประมาณหน้าไม่มีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแล้ว การฟื้นตัวก็อาจจะกลับพุดลงอีกได้ "การกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าจะหลีกเลี่ยงให้พ้นอัตราเติบโตแบบติดลบ" เขาระชี้

ทว่าการกระตุ้นทางการเงินการคลังย่อมหมายถึงการขาดดุลงบประมาณ เวลานั้นตัวเลขขาดดุลงบประมาณของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นเท่ากับ 9.8% ของจีดีพีแล้ว นับว่าเลวร้ายกว่าสถานการณ์ในบราซิลเสียอีก และก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สำนักเครดิตเรตติ้ง มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ตัดสินใจเดือนที่แล้วลดเกรดความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่น

กระนั้นก็ตาม ในช่วงขณะนี้การกระตุ้นดังกล่าวยังคงไม่ส่งผลช่วยเหลือเศรษฐกิจเท่าไรนัก

การใช้จ่ายของภาคเอกชนยังคงลดลง 0.3% และการใช้จ่ายเงินลงทุนก็ตกลง 4.6% เช่นกัน ขณะที่การลงทุนของภาครัฐพุ่ง 3.6% และตัวเลขการส่งออกสุทธิเป็นตัวกระตุ้นให้จีดีพีพุ่งสูงขึ้น 0.9% โดยที่อุปสงค์ภายในประเทศกลับฉุดรั้งอัตราการผลิตให้ลดลง 0.3%

"มีสัญญาณแสดงว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลกำลังปรากฏออกมาแล้ว และการใช้จ่ายของภาครัฐกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ" ริชาร์ดเจอร์แรม นักเศรษฐศาสตร์แห่งโอเอ็นจี แกร็งส์ ซีเรียริตี้ส์ให้ความเห็น "ทว่าจนถึงบัดนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่แสดงจริง ๆ ว่าการกระตุ้นของรัฐบาลกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีเสถียรภาพขึ้นมา"